

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## SEAFCO – อ่อนตัว(ขาขึ้น) เล่นเป็น(?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** ว่าจะไม่เอ่ยถึงแล้วเชียว แต่เอาเสียหน่อยก็แล้วกัน เพราะเรื่องอย่างนี้ ไม่มีใครที่จะรู้อะไรจริงๆ หรือ นอกจากผู้ที่สามารถจะเข้าไปดูราคาหุ้นได้ ซึ่งก็เคยบอกแล้วว่า ต่อให้พื้นฐานแย่งเทคนิคแย่ง แต่จะเอาขึ้นเสียอย่าง จะทำไม... หรือ เทคนิคสวยๆ พื้นฐานดีๆ ราคาถึงไปกองอยู่ที่พื้นได้ แล้วถ้าเวลาบางคน เห็นหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำในวันไหน แล้ววันนั้น ราคาลงหรือลบ หรือบางที่อาจจะลงหรือพักตัวสักวันสองวัน แต่ไม่ทำให้สัญญาณทางเทคนิคเสียไป หรือ ไม่ลงจนต่ำกว่าจุด Stop Loss เสียเลยนั้น บางคนก็เอ่ยถึงนั้น ก็กลับมองว่า แนะนำหุ้นไม่ได้เรื่อง แนะนำหุ้นแล้วล... บอกได้เลยครับว่า ท่านที่คิดในแนวทางแบบนี้ นอกจากจะไม่เป็นไม่ว้ออะไรทำไรแล้วนั้น ยังไม่เข้าใจเรื่องการเล่นหุ้นเอาเสียตัวซ้ำมากกว่า หรือดีไม่ได้ ก็มีโอกาสน้อยเปรียบราคากว่าชาวบ้านเขาเวลาซื้อเอาด้วยเลย ดีไม่ได้ ก็ตอนนั้นเข้าไปใหญ่เลยนะ การที่หุ้นมีแนวโน้มดีๆ หรือ แนวโน้มเชิงบวก ถ้าหากมาเห็นในตอนปิดตลาดไปแล้วนั้น การที่เราดู หรือมีคนมาบอกให้ดู แล้วราคาตกลง หรืออ่อนตัวลง ถ้าเราดูเทคนิคหรือดูจังหวะได้ นั้นเขาเรียกว่า เป็นโอกาสที่ได้ซื้อของในราคาที่ไม่มีเสียเปรียบคนที่ซื้อมาก่อนหน้านี้... หรือจะให้ไปซื้อตอนที่ราคาเปิดกระโดดไปหลายช่องแล้วซื้อไม่ได้ แล้วจะบอกว่า ใครคนนั้นแนะนำหุ้นเก่ง แนะนำหุ้นดี แนะนำแล้วหุ้นขึ้น แบบนั้นตามตำราของนักเทคนิค เขาเรียกว่า “ไม่เป็น” เอาเลยนั่นแหละครับ... จริงอยู่ ในทางเทคนิค ไม่มีคำว่าแพงเกินไปที่จะซื้อ หรือ ถูกเกินไปที่จะขาย แต่มันจะมีหลักในการเข้าออกของเทคนิคอยู่... ลองศึกษาดีๆ ก่อนเล่นครับ

**ดูตามเกม...** อย่างราคาตัวนี้ ลองเปิด 9.40 แล้วลงมาปิดซั๊ก 9.20 สิ อ่านเทคนิคยังงั้น ก็ไม่เสียรูปเสียทรง... เกรงว่าจะเปิด 9.50 หรือ สูงกว่าอะไรทำนองนี้สิ เราจะได้ออกกันหรือไม่ หรือกลัวไหม

**แนวรับ** : ... 9.4-9.2 ถ้ามีให้ ก็ต้องเก็บ **ไม่ต่ำกว่า 9.00 อุ่นใจ**

**เป้าหมาย** : ... 9.5 ถ้าผ่านไยีนได้ ต้องมองยาว ๆ (ปีหน้า มอง 18.0)

Price Chart...(SEAFCO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น SEAFCO...** ไม่ได้ว่ากันไปเสียหลายวันกับรูปแบบของ MA. ที่เคยใช้บ่อยๆ ตามภาพนั้น... ก็คงไม่ต้องกลัวอะไรมากถึงที่มาที่ไป แล้วการหาเป้าหมายของสัญญาณ MA. ชุดนี้แล้วกระมัง... เพียงแต่ทุกอย่างถ้ามันไม่ใช่ ราคามันจะบอกเราเองนั่นแหละ ไม่ใช่บอกว่าจะไปเชียงใหม่ แต่ดันซบถลงไปชุมพร อย่างนี้มันจะใช้ได้อย่างไร จะไปเชียงใหม่ อย่างน้อยๆ ต้องเห็นว่าอยู่อย่างทอง นครสวรรค์ อะไรทำนองนั้นสิ หรือ ถ้าเข้าไปที่ จ. ตาก ได้ด้วยแล้วนั้น ก็ซัวร์แล้วว่า ที่บอกจะไปเชียงใหม่ หรือจะเลยไปเชียงใหม่ ของจริง... อย่างตัวนี้ ถ้าไปยืน 9.50 ได้มันคง นั้นแสดงว่า โอกาสวิ่งขึ้นบนๆ จะมีความเป็นไปได้สูง (เทคนิค บอกให้ทำอะไร ก็ทำ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน